

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 มกราคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน โพสต์ทูเดย์ บางกอกโพสต์	โรคเมอร์ส -เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ผู้ป่วยโรคเมอร์สที่นอนพักรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูร มีอาการดีขึ้น แต่ยังคงให้รักษาตัวในห้องแยกเชื้อ ส่วนการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 40 คน ไม่พบเชื้อโรคเมอร์ส ล่าสุด เดินทางออกนอกประเทศ 12 คน ยังคงเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 28 คน ที่อยู่ในความดูแลของ สธ. ประกอบด้วย ญาติ 1 คน โชเฟอร์แท็กซี่ 2 คน เจ้าหน้าที่โรงแรม 4 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 11 คน ผู้โดยสารบนเครื่องบิน 10 คน ยังเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 6 คน เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด และว่า ได้เฝ้าระวังผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเมอร์สที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอีก 4 คน ประกอบด้วย ตุรกี 1 คน โอมาน 2 คน และหญิงไทย 1 คน ทุกคนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อเมอร์ส เป็นลบ
ข่าวสด ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ มติชน	ไวรัสซิกา -เสนอข่าว เดนมาร์ก แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาคนแรกในยุโรป ส่วนสวีเดนเซอร์แลนด์ มีผู้เดินทาง 2 รายที่กลับมาจากเซดและโคลอมเบียติดเชื้อไวรัสซิกา แต่ไม่มีใครตั้งครุฑหรือต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ขณะหลายประเทศทั้ง เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี ฌปรตุเกส สวีเดน ลาตินอเมริกา คอสตาริกา รายงานมีผู้ติดเชื้อย้อนไปตั้งแต่กลางปีที่แล้ว ทั้งหมดน่าจะเชื้อมาจากอเมริกาใต้ -เสนอข่าว สหรัฐพบติดเชื้อไวรัสซิกา 2 ราย ที่รัฐเวอร์จิเนีย 1 ราย และรัฐอาร์คันซอ 1 ราย -เสนอข่าว ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐอเมริกา เรียกร้องให้เร่งศึกษาวิธีการตรวจหาเชื้อที่เร็วขึ้น รวมถึงพัฒนาวัคซีนและวิธีการรักษา
ไอเอ็นเอ็น ทวีช่อง 7 ทวีช่อง 3 เว็บไซต์ไทยรัฐ มติชน	อากาศหนาวฉับพลัน -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. เตือนกินเหล้าแก้หนาว ไม่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น อาจทำให้เสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ -เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนรับมืออากาศเปลี่ยนจากเย็นไปร้อน ให้ดูแลสุขภาพเหมือนช่วงอากาศหนาว ใส่เสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพอ ตัมน้ำวันละ 6-8 แก้ว หมั่นออกกำลังกายให้แข็งแรงเพื่อไม่ให้เป็นโรคไขข้ออักเสบและปวดบวม -เสนอข่าว ผู้สูงอายุลำปาง ยังผิงไฟสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย หลังในพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 8 องศาฯ ด้าน นพ.ศิริชัย ภัทรนุภาพร นพ.สสจ.ลำปาง เตือน ระวังสูดดมควันไฟมากเกินไปอาจทำให้ป่วย แนะนำให้สวมเสื้อหนาและหลายตัวเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น -เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา เผยกทม. -ภาคกลาง อุณหภูมิสูงขึ้น 4-5 องศาเซลเซียสตั้งแต่วันที่ 28-31 ม.ค. ภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวถึง 29 ม.ค. ขณะที่ภาคใต้จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรง 7 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส -ผู้สื่อข่าวรายงานยังมีสภาพอากาศหนาวเย็นในหลายจังหวัดในภาคเหนือ และ ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน สุโขทัย ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา พิษณุโลก นอกจากนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตที่คาดว่ามาจากสภาพอากาศหนาวจัด ตัมน้ำสุรา ประกอบด้วย มีโรคประจำตัว จำนวน 7 ราย ที่จังหวัด โคราช บึงกาฬ พิษณุโลก สุโขทัย อ่างทอง นครพนม ส่วนที่ จ.อุดรธานี เด็ก 2 เดือน 16 วัน เสียชีวิตเนื่องจากอากาศหนาวและขาดอากาศหายใจ
ไทยรัฐ คอลัมน์หะหะ พาที	ตุ๊กตาลูกเทพ -กล่าวว่า ผู้ที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพ ที่ถูกใจเจ้าของคอลัมน์มากที่สุดคือ คุณหมอมะเจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ประเด็นที่ชอบคือ คุณหมอบอกว่าเป็นการประยุกต์ไสยศาสตร์กับยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว เพราะไสยศาสตร์อยู่กับคนไทยเสมอ วัยยุคไหนๆ ซึ่งเห็นด้วยทุกประการ อีกประเด็นหนึ่ง คือ คุณหมอยืนยันว่า คนเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพไม่ได้มีอาการผิดปกติทางจิต ก็สบายใจขึ้น

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คอลัมน์คนตามข่าว</p> <p>สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอประวัติของ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ออกมาระบุกระแสนิยม ตึกตากลูทเทพ เป็นเรื่องพื้นฐานจิตใจของคนไทย ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ เรื่องลี้ลับ มีการประยุกต์ไสยศาสตร์มาหลอมรวมกับยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว การเลี้ยงตึกตากลูทเทพไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต แนะนำให้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวดีกว่า เพราะมีที่มาที่ไปชัดเจน เชื่อถือได้</p> <p>-เสนอบทความ 'ตึกตากลูทเทพ'ปรากฏการณ์ศรัทธาamar เกิดตั้ง โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เป็นการเปิดช่องทางสร้างธุรกิจเมื่อรวมกับความเชื่อ-ศรัทธา หวังโชคลาภ บวกกับใช้สื่อโซเชียลที่เร็ว อย่างไรก็ตาม กระแสนี้จะค่อยๆ ซาลงไป ถ้าไม่มีเหตุการณ์อื่นๆ มากระตุ้น แต่เป็นห่วง จะเป็นช่องทางของมิถิลาซีฟ แนะนำให้มีสติ ยึดหลักศาสนา อยากรู้สุขภาพ มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ต้องไขว่คว้าขยันทำมาหากิน ไม่ต้องไปพึ่งลูกลูทเทพไหน</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>ขั้นตอนออกใบอนุญาต อย.</p> <p>-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขปัญหาในการให้บริการของหน่วยงานรัฐบางหน่วยงาน โดยเฉพาะความล่าช้าที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการของเอกชนและประชาชนทั่วไป ล่าสุด อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการออกใบอนุญาตของ อย. หลังได้รับร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากสาเหตุจากขาดแคลนบุคลากรในการพิจารณาออกใบอนุญาตอาหารและยา ซึ่งมี 400 คน ขณะที่มีการยื่นขอใบอนุญาต 7-8 หมื่นรายต่อปี ก่อนหน้านี้ได้เชิญ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. มาหารือ ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า รว.สธ. จะเตรียมแผนงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น กระจายอำนาจ ออกไปทั้งส่วนกลางและหัวเมืองต่างจังหวัด ให้สถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยทำหน้าที่บางส่วนแทน อย. ในภูมิภาค นอกจากนี้ มีแนวคิดว่าจะต้องปรับเปลี่ยน อย. เป็นองค์กรมหาชน จะทำให้สามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้น และมีความคล่องตัวกว่าหน่วยงานราชการ ไม่ต้องใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง</p> <p>- นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. ยอมรับออกใบอนุญาตอาหารและยาล่าช้า มาจากปัญหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ไม่เพียงพอ ส่วนทางกึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขยายตัวขึ้น 3-4 เท่าตัว แผนรับมือระยะสั้น เริ่มดำเนินการขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา ส่วนระยะยาวได้มีการขอบุคลากรเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 400 คน จากปัจจุบันมี 600 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการพิจารณา และมีแผนขอตั้ง "สถาบันตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ (องค์การมหาชน) ขึ้นอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน และว่าจ้างพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเมื่อประเมินผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็ส่งต่อไปให้ อย. เป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>บางกอกโพสต์</p>	<p>แพทย์รางวัลเจ้าฟ้าฯและไทยเข้มภาษีเหล่า-บุหรี</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเวทีให้ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558 ประกอบด้วย 1.สาขาการแพทย์ ศ.นพ.มอร์ดัน เอ็ม มาวเวอร์ ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ เมืองบัลติมอร์ และศาสตราจารย์สรีรวิทยาและชีวฟิสิกส์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยไฮเวอร์ต กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 2.สาขาการสาธารณสุข เซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต ผู้อำนวยการสถาบันความเป็นธรรมด้านสุขภาพ และศาสตราจารย์ระบาดวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยาและสาธารณสุข ยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจลอนดอน มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร และนายกแพทย์สมาคมโลก ได้แสดงปาฐกถาผลงานที่ได้รับรางวัลให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และผู้ที่สนใจ ที่โรงพยาบาลศิริราช ก่อนเข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 มกราคม เวลา 17.30 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง</p> <p>เซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต กล่าวว่า หากลดความเหลื่อมล้ำในกลุ่มต่างๆ ให้มีความเท่าเทียมกัน ย่อมทำให้คุณภาพชีวิตของคนทุกคนดีขึ้น จากการสำรวจพบว่าคนไทยร้อยละ 40 ไม่มีนายจ้าง ทำให้การดูแลสุขภาพการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ดีพอ จึงต้องดูแลคนกลุ่มนี้ให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งในผู้สูงอายุจะต้องมีระบบดูแลหลังวัยเกษียณ ดังนั้น หากดูแลสุขภาพของประชากรทุกกลุ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรรค์ ติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีสุขภาพที่ดีในอนาคต ส่วนการณรงค์ ลด 'เหล่า-บุหรี' ยังจำเป็น แต่ต้องควบคู่กับการเข้มมาตรการภาษี เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเห็นผลชัดเจน</p> <p>ศ.นพ.มอร์ดัน เอ็ม มาวเวอร์ กล่าวถึงการคิดค้นเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติชนิดฝังในร่างกาย หรือเอไอซีดี (AICD) และเครื่องรักษาหัวใจด้วยวิธีให้จังหวะ หรือซีอาร์ที (CRT) ว่า เครื่องเหล่านี้สามารถช่วยชีวิตได้ เพราะฝังไว้ใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ร่างกายผู้ป่วยที่การเดินของหัวใจผิดปกติ แต่จะต้องปรับให้เดินเป็นปกติที่สุด 60-80 ครั้งต่อนาที ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ใช้อุปกรณ์นี้แล้ว 2-3 ล้านคน
ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์	<p>พ.ร.บ.สิทธิบัตร</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เครือข่ายผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย พร้อมเครือข่ายผู้ป่วย ภาคประชาสังคมด้านสุขภาพและการเข้าถึงยา ชุมนุมหน้ากรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อคัดค้านการแก้ไข พ.ร.บ. สิทธิบัตร</p> <p>-นายนิมิตร เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า กรมทรัพย์สินฯ จงใจแก้ไข พ.ร.บ.สิทธิบัตรครั้งนี้ โดยเอาใจสหรัฐอเมริกาและนักลงทุนต่างชาติ โดยสอดใส่เนื้อหาของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) ที่ไทยยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นภาคี</p> <p>-ด้านนายอนันต์ เมืองมูลไชย ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย แสดงจุดยืนและเสนอข้อคิดเห็นของเครือข่ายผู้ป่วยฯ ภาคประชาสังคมด้านสุขภาพและการเข้าถึงยา ในการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร โดยมีสาระสำคัญเพิ่มกลไกการควบคุมราคายาสิทธิบัตร ด้วยการกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมราคายาสิทธิบัตร เช่นเดียวกับที่มีใน พ.ร.บ.สิทธิบัตรของแคนาดา เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ์ให้ชัดเจน โดยเมื่อมีการขอใช้สิทธิโดยเอกชน ผู้ทรงสิทธิบัตรมีภาระการพิสูจน์ด้วยการส่งข้อมูลสิทธิบัตรของยาตัวนั้นทั้งหมด การนำเข้า การขายราคา และอื่น ๆ ตามที่กรมทรัพย์สินฯ ใช้ประกอบการพิจารณาให้มีการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของหน่วยงานรัฐ ให้ครอบคลุมหน่วยงานรัฐในลักษณะรัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การเภสัชกรรม และหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ. เช่น สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินฯ ควรจะปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบการสืบค้นข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่อให้สามารถสืบค้นคำขอรับสิทธิบัตรและสิทธิบัตรได้สะดวก รวดเร็ว และให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในกรณีคำขอหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ต้องมีรหัสหรือหมายเลข เพื่อให้สืบค้นได้ง่ายกว่า คำขอหรือสิทธิบัตรฉบับนั้นอ้างอิงถือสิทธิเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ใด</p>
มติชน แนวนหน้า สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	<p>นมแม่ต้านหนาว</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยถึงการดูแลสุขภาพเด็กเล็กช่วงหน้าหนาวว่า ทารกหลังคลอดยังไม่มียุคคุ้มกันที่เพียงพอ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ดื่มนมแม่เป็นประจำ โดยแม่ที่มีลูกอายุต่ำกว่า 6 เดือน ควรให้ลูกดูดนมแม่อย่างเต็มที่และบ่อยครั้งตามต้องการ และไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่นแก่เด็ก เพราะมีน้ำและสารอาหารมากกว่า 200 ชนิดที่จำเป็นสำหรับทารก นอกจากนี้ ยังมีภูมิคุ้มกันโรค</p>
ไทยโพสต์	<p>คิดบวกช่วยสร้างสุข</p> <p>- เสนอบทความ "วันความสุขสากล" ประจำปี 2559 ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มี.ค. ของทุกปี กรมสุขภาพจิต จึงชวนคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลายเป็น "คนคิดบวก" จะช่วยให้มองเห็นโอกาสที่แฝงมากับปัญหาได้</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การคิดบวกสามารถเริ่มต้นจากตัวเองได้ และถ้าฝึกทำไปเรื่อยๆ ความสุขจากตัวเองก็จะกระจายไปยังคนรอบข้าง ทุกสิ่งถ้าเริ่มจากตัวเองได้จะดีหมด เป็นการแก้ไขปัญหาคือต้นเหตุ ซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปี 2558 เท่ากับปี 2557 ซึ่งมีค่าความสุขอยู่ที่ร้อยละ 31.51 โดยผู้ชายมีความสุขมากกว่าผู้หญิงที่ร้อยละ 31.84 ส่วนผู้หญิงมีค่าความสุขอยู่ที่ 31.26 ส่วนในระดับโลก คนไทยถูกจัดให้อยู่ในประเทศที่มีความสุขระดับกลางๆ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>สบส.ตรวจเยี่ยมชุมชนจัดการสุขภาพ</p> <p>- เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวภายหลังการติดตามเยี่ยมชุมชนจัดการสุขภาพที่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ว่า กรม สบส. ได้สร้างชุมชนโรงเรียนจัดการสุขภาพ 2 ตำบลในพื้นที่โครงการพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัว จ.แม่ฮ่องสอน โดยใช้กลยุทธ์แกนพิช นำการทำกัวซาซึ่งเป็นการแพทย์พื้นบ้านของชาวไทยภูเขามาเป็นกลยุทธ์ในการตรวจวินิจฉัยสุขภาพประชาชนทุกวัย ซึ่งผลการสแกนพบว่าชาวบ้านป่วยทั้งตำบล จากการติดผงซุสร้อยละ 96 ทั้งจากผงซุสรเอง ผงปรุงรส และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แนะนำให้ปรับพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ลดการกินเค็ม ลดการใช้ผงซุสร ลดการกินจุจิก ลดการสูบบุหรี่ดื่มเหล้า และกินผักปลูกเอง</p>
แนวหน้า	<p>มหกรรม คอนเสิร์ต สวยใส มั่นใจ สบส.</p> <p>- เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เป็นประธานเปิดมหกรรม "คอนเสิร์ต สวยใส มั่นใจ สบส." ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อณรงค์ สร้าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ความตื่นตัวในกลุ่มนักศึกษา รู้เท่าทันภัยอันตรายจากการเสริมความงาม โดยหมอเถื่อน และสถานพยาบาลเถื่อน และรู้จักวิธีการเลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานปลอดภัย</p>
<p>ข่าวหุ้น โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ความร่วมมือไทย-อิหร่าน โอมาน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-3 ก.พ. 2559 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะนำทีมเศรษฐกิจ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ ไปเยือนสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และรัฐสุลต่านโอมานอย่างเป็นทางการ</p> <p>สำหรับการเยือนรัฐสุลต่านโอมาน จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของราชอาณาจักรไทยและรัฐสุลต่านโอมาน ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ซึ่งจะมี รวม.ต่างประเทศ เป็นผู้ลงนาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุข เช่น การดูแลสุขภาพขั้นปฐมภูมิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระเบียบเกี่ยวกับยา การพัฒนาการวิจัยด้านการแพทย์ การเฝ้าระวังโรค การดูแลอนามัยช่องปาก การดูแลไต การแพทย์ฉุกเฉิน การจัดการภัยพิบัติ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>หมอเถื่อนผ่าหน้าเรียว</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ นายกสมาคมตลยกรรมตงแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึง การโฆษณาตัดไขมันบริเวณกระพุ้งแก้มเพื่อให้หน้าเรียวเล็ก ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ขณะนี้ ว่า ผลข้างเคียงที่เคยพบคือ อาจจะไปโดนเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ทำให้มีอาการปากเบี้ยวหรือยกมุมปากไม่ขึ้นได้ อีกกรณีผลข้างเคียงที่เคยพบคือ การตัดเอาไขมันออกแต่ไปโดนท่อน้ำลายในปาก จะทำให้ท่อน้ำลายอักเสบขึ้นได้ ถือว่าอันตราย แต่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ เป็นเพราะมีการโฆษณาในโลกโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ หากคิดจะทำศัลยกรรมตัดไขมันที่กระพุ้งแก้มจริงๆ ขอให้เลือกหมอที่มีความเชี่ยวชาญมากพอ</p>
<p>คมชัดลึก ไทยรัฐ เดลินิวส์</p>	<p>แนะแม่กินโฟเลตกันเด็กพิการตั้งแต่กำเนิด</p> <p>- เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) กล่าวว่า การที่แม่มีโฟเลตต่ำจะทำให้ ดีเอ็นเอแบ่งตัวไม่พอต่อการแบ่งเซลล์ อวัยวะ หลายอย่างตาย เด็กที่เกิดมาไม่แข็งแรง ไม่สมบูรณ์ เป็นปากแหว่งเพดานโหว่ แขน ขาพิการ หัวใจพิการ แนะนำควรรับประทานโฟเลตก่อนการตั้งครรภ์ โดยรับประทานขนาด 0.4 มิลลิกรัม หรือ 400 ไมโครกรัม ก่อนมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ จนถึงการตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก สามารถลดความเสี่ยงความพิการทางสมองและไขสันหลังได้ถึงร้อยละ 70 ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติในการลดความพิการตั้งแต่กำเนิดสำหรับทุกประเทศ</p>
<p>HFfocus</p>	<p>รพร.ทำบ่อ ผ่านมาตรฐาน JCI</p> <p>- เสนอข่าว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทำบ่อ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ถือเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล หลังจากที่ รพ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน นี้ ทั้งนี้ Joint Commission International (JCI) อยู่ในการกำกับดูแลของ The Joint Commission สถาบันด้านการรับรองคุณภาพมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับ ในระดับสากล โดยโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจะต้องมีการให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้รับบริการ ที่ผ่านมากในประเทศไทยมีเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้นที่ได้รับมาตรฐานนี้</p>
<p>มติชน</p>	<p>ชุมพรเปิดศูนย์เพื่อนใจทูปีนัมเบอร์วัน</p> <p>- เสนอข่าว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังจังหวัดชุมพร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ ทูปี นัมเบอร์วัน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายสมดี คชชาวยัน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และผู้เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จ</p>
<p>ผู้จัดการ 360 องศา</p>	<p>บ้ำเพ็ญกุลคลหลวงพ้อจรัญ</p> <p>-เสนอข่าว ประชาชนแห่กราบสรีระสังขาร "หลวงพ้อจรัญ" แน่นวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ศิษย์ตั้งโรงงานเลี้ยง โรงพยาบาลอินทร์บุรี ตั้งจุดปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย หลังอากาศหนาวเย็น ทำให้ประชาชนที่เดินทางมาเกิดการเจ็บป่วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ</p>